

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 420* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 19/ 04/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Lá thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai Phục sinh cũng là ngày Giáo hội mừng kính Lòng Chúa Thương xót. Khi nói đến Lòng Chúa Thương xót, một số người nghĩ tới phép lạ khỏi bệnh, có được công ăn việc làm ... và chỉ thế thôi. Điều đó có nghĩa là nếu không nhận được những ơn đó, họ nghĩ rằng không nhận được ơn Chúa, hay Thiên Chúa đã bỏ họ, Thiên Chúa không còn hiện diện bên họ. Trong bài giảng đêm Vọng Phục sinh vừa qua Đức Tổng Giuse đã soi sáng cho chúng ta về điều đó :

“Giữa cơn đại dịch covid-19, hoặc mỗi lần gặp nghịch cảnh khổ đau trong đời, có lẽ chúng ta mong Thiên Chúa lên tiếng bằng một phép lạ ban ơn theo ý chúng ta. Nhưng trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, Thiên Chúa đâu có làm theo ý Đức Giêsu, trái lại, vẫn cứ để con mình chết, không phải vì bất lực hay vô cảm, nhưng vì muốn thực hiện một điều lớn lao hơn, đó là cho Đức Giêsu sống lại để sống muôn đời trong vinh quang. Thiên Chúa lên tiếng bằng một cách khác với suy nghĩ của ta.

Không phải cứ cầu nguyện là có phép lạ được như ý mình xin. Thiên Chúa làm phép lạ hay không là tùy thánh ý của Ngài. Thiên Chúa giàu lòng thương xót và quyền năng vô cùng, nhưng nếu lúc nào cũng chờ đợi phép lạ là ảo tưởng. Kitô giáo đâu có quảng cáo phép lạ, nhưng rao giảng Đức Giêsu chịu chết và đã sống lại.”

Thực ra, Thiên Chúa luôn thương xót con người, Thiên Chúa luôn ban ơn cho mỗi người. Thiên Chúa ban cho chúng ta một thân xác, một khả năng. Khi chúng ta sử dụng khả năng đó chúng ta hiểu rằng nhờ Thiên Chúa mà chúng ta có sức khỏe, khôn ngoan để sống, để làm việc. Vì thế, chúng ta tin rằng nhờ sử dụng ơn Chúa ban mà con người có thể vượt qua cơn dịch khủng khiếp hiện nay.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

19/04/2020 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A

HỌP MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

“Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,25)

Suy niệm: Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, việc “ở nhà” là biện pháp phòng tránh dịch bệnh hữu hiệu. Các y bác sĩ đưa ra lời kêu gọi: “*Chúng tôi đi làm vì các bạn, các bạn hãy ở nhà vì chúng ta.*” Các tông đồ cũng đã từng sống kinh nghiệm của một nhóm người chịu cách ly. Sau khi Chúa Giê-su chịu chết và được an táng trong mộ, các môn đệ sợ hãi tụ tập trong nhà, đóng kín cửa. Trong khung cảnh ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ này, Chúa Giê-su phục sinh đã hiện ra đứng giữa họ. Ngài chúc bình an cho họ. Ngài cho các ông xem các dấu đinh nơi tay và cạnh sườn để các ông thấy Chúa và có niềm vui gặp Chúa. Ngài thổi hơi trên các ông, trao ban ơn Đức Chúa Thánh Thần, và sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng.

Mời Ban: Nối tiếp truyền thống trong Hội Thánh từ thời các Tông đồ, hàng tuần các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa nhật để họp mừng Chúa sống lại. Đây là cơ hội vàng để cộng đoàn gặp Chúa phục sinh, lắng nghe Lời Chúa, củng cố đức tin và nhận lấy sức mạnh để dẫn thân phục vụ cho Nước Chúa giữa thế gian. Thế nhưng, có khi vì dịch bệnh, nhà thờ phải đóng cửa. Lúc đó, cùng trải nghiệm cách ly như các tông đồ, bạn vẫn có thể “ở nhà” với cộng đoàn, gia đình mình gặp gỡ Chúa qua lời cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa để được Ngài sai đi.

Sống Lời Chúa: Suy niệm Tin Mừng ngày Chúa Nhật và dành ít phút hồi tâm và kết hợp với Chúa bằng việc rước lễ thiêng liêng.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su. Chúa muốn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con cũng muốn dành thì giờ mỗi ngày để gặp Chúa và tâm sự với Chúa. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Vatican thành lập ủy ban ứng phó với hậu quả của đại dịch Covid-19**
Ngày 15.04 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết ủy ban này, được thành lập theo yêu cầu của ĐTC, sẽ hợp tác với giáo triều Roma và đặc biệt là với Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện. Thông cáo viết rằng ủy ban được thành lập “để bày tỏ sự quan tâm và tình yêu thương của Giáo hội đối với cả gia đình nhân loại trước đại dịch Covid-19, trên hết, thông qua

việc phân tích và suy tư về những thách đố kinh tế xã hội và văn hóa trong tương lai và đề xuất hướng dẫn để đối phó với chúng.”

Ủy ban được điều hành bởi Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, và hai Tổng Thư ký của Bộ. Ủy ban được dự định sẽ gồm 5 nhóm làm việc tập trung vào các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện tại và hậu quả của Covid-19. Một trong những nhóm này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu thế giới thời hậu virus corona trong các lĩnh vực môi trường, kinh tế, việc làm, y tế, chính trị, truyền thông và an ninh. Một nhóm làm việc khác sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cho các Giáo hội địa phương, hợp tác với tổ chức cứu trợ Caritas Quốc tế. Phân bộ các liên hệ với các quốc gia sẽ đứng đầu một nhóm làm việc giám sát các sáng kiến có thể có, liên quan đến các quan hệ quốc tế. Cũng sẽ có một nhóm phụ trách tài chính của ủy ban và một nhóm khác giám sát thông tin liên lạc của ủy ban.

ĐHY Turkson nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là thay thế hoạt động của các Giáo hội địa phương, mà là giúp đỡ họ và được họ giúp đỡ”.

❖ **Món quà Phục Sinh bất ngờ của ĐTC Phanxicô cho 3 bệnh viện ở Ý**
Thứ Bảy Tuần Thánh 11.04, 3 bệnh viện ở các thành phố Locri, Napoli và Albano của Ý, đã nhận được các “món quà Phục Sinh bất ngờ” của ĐTC Phanxicô, là các dụng cụ y tế cần thiết để đối phó với virus corona.

Những món quà này rất quý đối với bệnh viện Locri, bệnh viện duy nhất trong vùng đất Reggio đầy bất ổn với sự hoành hành của mafia. Đức cha của Locri nói: “Chúng tôi được khuyến khích củng cố rất nhiều khi biết rằng ĐTC đã nghĩ đến chúng tôi và biết tình cảnh của chúng tôi. Không phải là ngài đáp lại lời kêu cứu giúp đỡ của chúng tôi; nhưng đây là món quà tự phát đến từ trái tim của người cha, luôn hướng đến mọi người và đặc biệt chú ý đến những người gặp khó khăn nhất”.

Tại Napoli, vui mừng về cử chỉ yêu thương của ĐTC Phanxicô, ngay khi nhận được quà của ĐTC, Giám đốc bệnh viện nói: “Sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với tất cả chúng tôi là một tình cảm tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn ĐTC và Đức Hồng y Sepe về cử chỉ liên đới này.”

ĐTC cũng gửi cho bệnh viện Nữ Vương các Tông đồ ở Albano, do các sơ dòng Nữ tử thánh Phaolô điều hành, một máy trợ thở. Những ngày trước đó, qua ĐGM giáo phận Albano, ĐTC đã gửi cho bệnh viện này các vật dụng y tế cần thiết như mắt kiếng và quần áo bảo hộ và khẩu trang. Đức cha Marcello Semeraro nói rằng qua việc làm này, ĐTC muốn bày tỏ với tất cả ban lãnh đạo, các nhân viên và đặc biệt các bệnh nhân, sự gần gũi của ngài trong lời cầu nguyện và chúc lành cho tất cả.

❖ **Đức Biển Đức XVI tròn 93 tuổi và cầu nguyện cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19**

Hôm 16/04 vừa qua, Đức Biển Đức XVI tròn 93 tuổi. Do các biện pháp chống lây nhiễm, Đức Biển Đức XVI không tiếp khách đến thăm tại đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican, nơi ngài sống từ 7 năm nay, sau khi từ nhiệm. Tuy thế, Ngài đã nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại chúc mừng, đặc biệt là của Đức ông Georg, bào huynh của ngài. Ngài cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng gửi qua bưu điện và email.

Theo ĐTGM Gänswein, Đức Biển Đức XVI được thông báo liên tục về tình hình đại dịch và ngài cầu nguyện hàng ngày cho các bệnh nhân và cho những người bị ảnh hưởng bởi virus. Đức nguyên Giáo hoàng chia sẻ đau khổ này bằng sự quan tâm lo lắng nhưng không thất vọng.

Đức nguyên Giáo hoàng bắt đầu ngày sinh nhật với Thánh lễ trọng thể hơn thường ngày, tiếp sau đó là thời gian cầu nguyện, đọc sách và có cả những lúc nghe các bài hát đặc trưng của miền Bavaria, quê hương của ngài.

Trong ngày sinh nhật này, Ngài cũng nhận được món quà là cuốn tiểu sử “Biển Đức XVI – một cuộc đời” do tác giả Seewald biên soạn sẽ được nhà xuất bản Droemer Knaur xuất bản. Nhà báo Seewald đã xuất bản một số sách có nội dung phỏng vấn Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức, trong đó những sách bán chạy nhất là “Ánh sán thế gian” và “Những cuộc trò chuyện cuối cùng”.

Ngày 19/04/2020 là ngày kỷ niệm 15 năm Đức Biển Đức được bầu chọn làm Giáo hoàng kế vị thánh Gioan Phaolô II.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Làm gì trong những ngày đại dịch?

Trong những ngày này, chúng ta không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ chung với nhau, chúng ta vẫn có thể gia tăng lòng khao khát Chúa qua đời sống cầu nguyện cá nhân hay cùng với gia đình mình, xem lễ trực tuyến, đọc và suy niệm Lời Chúa, đọc kinh thánh, lần chuỗi mân côi, nuôi dưỡng tình bác ái huynh đệ bằng cách để ý và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch này.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Anh Dũng: 300.000đ.**